

ประจำวันที่ 20 - 27 มีนาคม 2556

### กรม.ไฟเขียวขยายเวลาขายข้าวบังกลาเทศ

นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในการเยือนประเทศปาวัวนิกินีรัฐบาลไทยได้มีการหารือถึงความร่วมมือในเรื่องสินค้าเกษตรรวมทั้งเรื่องข้าวโดยในปัจจุบันปาวัวนิกินีบริโภคข้าวในประเทศปีละ 1.5 แสนตัน และมีการซื้อข้าวจากไทยเฉลี่ยปีละ 5 หมื่นตัน ทั้งนี้รัฐบาลปาวัวนิกินีได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยในการส่งผู้เชี่ยวชาญไปสอนเกษตรกรในประเทศของตนปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลไทยก็ตอบตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ปาวัวนิกินียังไม่สามารถปลูกข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศก็ยังคงนำเข้าข้าวจากประเทศไทย

นายทศพร กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ โดยมีการแก้ไขเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจ ๙ เรื่องระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของบันทึกความเข้าใจ ๙ จากเดิม 2555 - 2556 เป็นปี 2555 - 2559 ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลบังกลาเทศจะมีการเจรจาตกลงซื้อข้าวหนึ่งกับรัฐบาลไทยปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี นับตั้งแต่ปี 2555 - 2559 โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มีได้ทำให้สาระสำคัญในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ๙ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขอให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะดำเนินการได้

นอกจากนี้ขอให้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ โดยการขยายระยะเวลาในเอ็มโอยูฉบับนี้จะเปิดโอกาสในการที่ไทยจะจำหน่ายข้าวไปยังบังกลาเทศได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังเสนอต่อที่ประชุมครม. ว่าควรใช้โอกาสในความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทยและบังกลาเทศ ขยายตลาดข้าวชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดีที่มีตลาดในบังกลาเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100% เป็นต้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและสร้างโอกาสทางตลาดมากขึ้นด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### “พาณิชย์”เดินหน้าตั้งไรซ์เทรดโซน เล็ง 4 จังหวัดนำร่องนำเข้าข้าวเพื่อนบ้าน

นายทศพร นาทหารทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเขตการค้าข้าวพิเศษ (ไรซ์ เทรด โซน) ว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้คัดเลือกสถานที่ที่จะจัดตั้งเป็นเขตการค้าข้าวพิเศษได้แล้วใน 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา โดยอยู่ระหว่างการตัดสินใจจะเลือกจังหวัดใด หรือเลือกทั้ง 4 จังหวัด รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการศึกษานำเข้าข้าวชนิดใดจากกัมพูชามาแปรสภาพแล้วส่งออกต่อไปยังประเทศที่สามระหว่างข้าวเปลือกและข้าวกล้อง เพราะข้าวแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียต่างกัน และให้ประโยชน์กับไทยต่างกัน

“ถ้าเรานำเข้าข้าวแล้วมาสีแปรสภาพแล้วส่งออกไปประเทศที่สาม เช่น สหภาพยุโรป (อียู) ก็อาจได้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่อียูให้กับกัมพูชา เพราะข้าวมีแหล่งกำเนิดจากกัมพูชา ทำให้ไทยแข่งขันในตลาดอียูได้ดีขึ้น และยังได้ผลพลอยได้จากรำข้าว ปลายข้าว แต่อาจจะมีความเสี่ยงภัยแล้งแล้วไป

ถามกัมพูชาว่าข้าวที่ไทยส่งเป็นข้าวกัมพูชาจริงหรือไม่ ถ้ากัมพูชาตอบไม่ใช่ ไทยก็มีความผิดฐานส่งออกสินค้าโดยการสวมสิทธิ์ และอาจถูกห้ามส่งออกได้”

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยืนยันว่า การจัดตั้งไรซ์ เทรด โซน จะเป็นประโยชน์จากการนำข้าวเพื่อนบ้านมาทำตลาด ช่วยเพิ่มยอดส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น และยังช่วยให้ชาวนาไม่เสียสิทธิจากการถูกข้าวลักลอบนำเข้าจากเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำของรัฐบาลด้วย

นายทิมมพรกล่าวว่า กรมฯ ได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้กำหนดวิธีการป้องกันไม่ให้ข้าวที่นำเข้ามาหลุดรอดออกไปขายในตลาด และสร้างความเสียหายให้กับตลาดข้าวของไทย เช่น ในการขนย้าย อาจมีการติดจีพีเอส เพื่อติดตามเส้นทางของรถที่ขนย้ายข้าว รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะนำเข้าข้าวของประเทศเพื่อนบ้านด้วย เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มแรกของการดำเนินการ อาจต้องเริ่มนำเข้าข้าวจากกัมพูชาในปริมาณน้อยก่อน เช่น 100 ตัน หรือ 1,000 ตัน เพื่อทดสอบระบบการป้องกันของรัฐบาลว่าดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากปิดช่องโหว่ต่างๆ ได้แล้ว ก็จะนำเข้าในปริมาณที่มากขึ้น

นางวัชรวิภา วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการแข่งค่าของค่าเงินบาทในขณะนี้ว่า ไม่กระทบต่อแผนการขายข้าวของรัฐบาลแน่นอน โดยยืนยันว่า จนถึงเดือนก.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะสามารถขายข้าวรัฐและมีเงินส่งเงินกระทรวงการคลังได้ประมาณ 180,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย เพราะกรมการค้าต่างประเทศ ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวปริมาณมากแล้ว เช่น จีน ทำสัญญาซื้อขายไปแล้วมากกว่า 5 ล้านตัน ที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย บางประเทศในแอฟริกา เป็นต้น

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

### **ปชป.บีรัฐตอบ 3 ข้อ ก่อนเปิดเขตค้าข้าวพิเศษเขมร**

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ตนตั้งข้อสงสัยถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาต่อการเปิดเขตการค้าข้าวพิเศษ ทั้งที่การส่งออกข้าวของไทยเองประสบกับความยากลำบากซึ่งขอตั้งคำถามถึงรัฐบาลคือ

1. ขณะนี้มีข้าวล้นสต็อกอยู่ในโกดังไม่ต่ำกว่า 17 ล้านตัน เหตุใดกระทรวงพาณิชย์ของไทยจึงมีความคิดที่จะนำข้าวจากประเทศกัมพูชาเข้ามาแปรสภาพในประเทศไทยเพื่อความส่งออกอีก
2. การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อการที่ข้าวคุณภาพต่ำจากประเทศกัมพูชาไหลทะลักเข้ามายังตลาดข้าวของไทย โดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และหากรัฐมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตการค้าข้าวพิเศษถามว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะป้องกันการไหลทะลักเข้ามาของข้าวคุณภาพต่ำอย่างไร
3. เป็นการจงใจของรัฐบาลที่จะหาทางระบายข้าวคุณภาพต่ำในโรงสีของรัฐบาล หรือโกดังของรัฐบาล แต่วิธีการเปิดเขตการค้าข้าวพิเศษแบบนี้ จะเป็นอีกวิธีการที่รัฐบาลไทยอาจจะเอาข้าวคุณภาพต่ำของรัฐบาลไทยว่า เป็นข้าวเขมรเพื่อส่งออกในราคาถูกต่อไปหรือไม่ ทั้งหมดนี้จึงไม่เห็นความจำเป็นที่รัฐบาลไทยต้องเปิดเขตการค้าข้าวพิเศษกับกัมพูชา เพราะปัญหาของข้าวไทยก็ยังหาทางแก้ปัญหาไม่ได้ จึงขอให้ทบทุนการดำเนินการ หรือหากจะดำเนินการต่อก็อยากให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ให้ตอบคำถามเหล่านี้กับสังคมไทยให้ได้ก่อนว่า ทำไปแล้วไทยจะได้อะไร และจะป้องกันผลเสียหายจากการสวมสิทธิ์ข้าวเขมรหรือแม้แต่เอาข้าวไทยไปสวมเป็นข้าวเขมรเพื่อส่งออกตรงนี้รัฐบาลจะป้องกันอย่างไร

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

### **"พาณิชย์" ยันขายข้าวรัฐย้อนหลัง 3 ปีสุดโปร่งใส**

นางวัชรวิภา วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบสัญญาข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่มีตนเป็นประธาน ตามคำสั่งของ รมว.พาณิชย์ ได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็น คือ

การระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลย้อนหลัง 3 ปี และการขายข้าวให้กับรัฐบาลจีนผ่านบริษัทจีเอสเอสจี ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมสงสัย และฝ่ายค้านได้หยิบยกมาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าการระบายข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันทำถูกต้องทุกอย่าง ตามยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.)

ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบวิธีระบายข้าวย้อนหลัง 3 ปี ของรัฐบาลนี้ และรัฐบาลชุดก่อน พบว่า มีขั้นตอนเหมือนกันทุกประการ เริ่มตั้งแต่ กขช. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการระบายข้าวขึ้น เพื่อมอบอำนาจให้ดำเนินการตามแผนการระบายข้าวที่กขช.อนุมัติ โดยคณะกรรมการฯได้ตั้งคณะทำงานการระบายขึ้นอีก 1 ชุด เพื่อเจรจาขายข้าวสต็อกรัฐบาล เมื่อได้ข้อสรุปการระบายข้าวก็จะเสนอผลมาให้คณะอนุกรรมการฯ ที่มีรมว.พาณิชย์อนุมัติ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ขั้นตอนของรัฐบาลชุดนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคณะทำงานฯเสนอผลข้าวกลับมาให้คณะอนุกรรมการฯอนุมัติเป็นการเสร็จสิ้น แต่ของรัฐบาลชุดก่อนคณะอนุกรรมการฯเมื่ออนุมัติแล้วจะต้องเสนอกลับให้ กขช.เห็นชอบก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้ได้

สำหรับประเด็นการขายข้าวให้บริษัทจีเอสเอสจี ที่ถูกโจมตีว่าไม่ใช่รัฐวิสาหกิจจีนนั้น จากการตรวจสอบสถานะพบว่า เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนจริง โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ตรวจสอบสถานะก่อนที่จะเสนอให้ รมว.พาณิชย์ ขายข้าวจีทูจีให้กับจีเอสเอสจี โดยประสานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน ซึ่งได้ตรวจสอบหลักฐาน จากคณะกรรมการควบคุมและบริหารทรัพย์สินประชาชนแห่งมณฑลกวางตุ้งเรียบร้อยแล้ว มีหนังสือยืนยัน โดยมีนางโล เหวิน ชุย เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ขณะที่ การเลือกวิธีขายข้าวจีทูจีแบบหน้าคลังสินค้า (เอ็กซ์ แวร์เฮาส์) จากเดิมที่จะขายในรูปแบบเอฟโอบี และซีไอเอฟนั้น ยืนยันว่า รัฐบาลชุดก่อนก็ขายหน้าคลังสินค้า โดยให้ผู้ซื้อเป็นผู้ว่าจ้างเอกชนปรับปรุงสภาพ และรับมอบข้าวแทนผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับข้าวแล้วจึงจะจ่ายเงินให้รัฐบาลไทย แต่รัฐบาลชุดนี้ กำหนดเงื่อนไขการซื้อหน้าคลังสินค้า จะต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลไทยก่อนที่ผู้ซื้อจะรับมอบข้าว เพราะรัฐบาลไทยมีภาระต้องนำเงินไปใช้ในโครงการรับจำนำ

ส่วนประเด็นที่สงสัยว่า มีกระบวนการนำข้าวที่ระบายจีทูจีหมุนเวียนกลับเข้าสู่การรับจำนำหรือไม่นั้น จากกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าจะไม่มีการนำมาเวียนเทียน เพราะมีคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการรับจำนำ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในขั้นการส่งมอบข้าวเข้าโกดังกลางก็มีบริษัทผู้ตรวจสอบ (เซอร์เวเยอร์) รับผิดชอบทั้งคุณภาพและปริมาณอยู่แล้ว ซึ่งหากข้าวที่ส่งมอบเข้าโกดังกลางไม่ได้ตามคุณภาพ และปริมาณที่รับจำนำมา ก็จะไม่รับข้าวดังกล่าวแน่นอน

**ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์**

## **ส่งออกข้าว 2 เดือนแรกลดลงทั้งปริมาณ-มูลค่า**

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรก ปี 2556 (ม.ค. – ก.พ.) ว่า มีปริมาณทั้งสิ้น 1.05 ล้านตัน มูลค่า 22,361 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 0.9 และมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1.06 ล้านตัน มูลค่า 22,494 ล้านบาท สำหรับประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อิรัก 168,337 ตัน เบนิน 114,654 ตัน สหรัฐอเมริกา 66,011 ตัน แอฟริกาใต้ 56,198 ตัน และคองโก 55,454 ตัน

ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปริมาณส่งออกข้าวลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 17 เพราะการส่งมอบ ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิลดลง เนื่องจากการส่งมอบต้นข้าวขาวให้กับประเทศอิรักและญี่ปุ่น มีปริมาณลดลงจากเดือนก่อนมาก ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิไปประเทศสหรัฐและฮ่องกงก็มีปริมาณลดลงเช่นเดียวกัน ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่ง เดือนที่ผ่านมา มีการส่งออกไปประเทศเบนินเพิ่มขึ้น ขณะที่ การส่งออกไปในจีเรียลดลงอย่าง

เห็นได้ชัด หลังจากรัฐบาลไนจีเรียปรับเปลี่ยนภาชนะนำเข้าข้าวเป็นร้อยละ 110 ประกอบกับผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวหนึ่งจากแหล่งที่ถูกกว่า จึงทำให้การส่งออกข้าวหนึ่งของไทยลดลง

สำหรับการค้าข้าวในตลาดปกตินี้ จากการที่ราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่งถึง 120-180 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบคู่แข่ง ส่งผลให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวขาวส่วนใหญ่ให้กับประเทศคู่แข่งทั้งเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามลดลงอยู่ที่ระดับ 395-405 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาต่ำที่สุดในตลาด เพื่อดึงความสนใจจากประเทศผู้ซื้อ ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 440-450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 430-440 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 573 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ทั้งนี้ ราคาประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556

ส่วนเดือนมีนาคมนี้ คาดว่าปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากช่วงนี้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ เพราะผลผลิตข้าวของประเทศเวียดนามกำลังออกสู่ตลาด จึงมีการลดราคาขายข้าวเพื่อดึงความสนใจจากผู้ซื้อ ขณะที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังคงหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่ราคาถูกกว่า ประกอบกับการส่งออกข้าวหนึ่งไปตลาดที่สำคัญ คาดว่าจะมีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวหอมมะลิไปตลาดอเมริกา และตลาดในแถบเอเชีย เช่น ฮองกง และจีน คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีปริมาณไม่มาก

*ที่มา สำนักข่าวไทย*

## **เด่นแจ้งสภายอมขาดทุนจำหน่ายข้าวช่วยเหลือชาวนา**

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างการตอบกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า การระบายข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาในส่วนเข้าเก่าที่ค้างมาจากรัฐบาลที่แล้ว 2.195 ล้านตัน มีการระบายไปแล้ว 1.851 ล้านตัน ซึ่งในส่วนของ โครงการรับจำนำข้าว ปี 54 /55 และ 55/ 56 ที่รับจำนำข้าว 13 ล้านตัน ระบายไป 7 ล้านตัน แบ่งเป็น แบบจีทูจีจำนวน 4,034 ล้านตัน และระบายข้าวภายในประเทศ 0.466 ล้านตัน และระบายข้าวให้องค์กรต่างๆ 2.572 ล้านตันรวมทั้งสิ้น เป็น 7 ล้านตัน

ทั้งนี้ คิดเป็นจำนวนเงิน รวมทั้งหมดจำนวน 120,637 ล้านบาท คือ ข้าวใหม่จำนวน 97,238 ล้านบาท และข้าวเก่าจำนวน 23,000 ล้านบาท แต่ตัวเลขข้าวเก่าไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการนี้ได้ ซึ่งในส่วนรายได้ที่ได้มาก็มีการทยอยส่งคืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) แต่ยังไม่ครบแต่จะเป็นการเป็นการทยอยคืนในรอบ 9.7 หมื่นล้านบาท

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า โดยหลักการโครงการรับจำนำข้าว เป็นการรักษาเสถียรภาพราคา และที่ผ่านมามีการดำเนินการโครงการลักษณะนี้เกือบ 100 % ก็อยู่ในภาวะขาดทุน เพราะเป็นความตั้งใจของรัฐบาลช่วยเหลือชาวนา โครงการประกันราคาของรัฐบาลที่แล้วก็ขาดทุน แต่โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แต่ยังไม่สามารถสรุปกำไรและขาดทุนได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดโครงการ

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ก็เหมือนกับการนำเงินจากกระเป๋าช่วยไปช่วยเหลือชาวนาซึ่งจะวนกลับมาเป็นการใช้จ่าย ที่จะมีรายได้ย้อนกลับมาทางภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เพิ่มขึ้นแสนล้านบาท หมุนกลับเข้ามากระเป๋าชาวนาของรัฐบาล ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะลดเพดานจำนำข้าวเหลือ 1.3 หมื่นบาทต่อตันนั้นก็ไม่ใช่ความจริง

สำหรับการยกเลิกข้าว 18 สายพันธุ์ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้นั้น เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ให้ข้าวคุณภาพต่ำซึ่งเป็นส่วนน้อยมาปะปนกับข้าวที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมากับการจัดเก็บ อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ปลูกข้าว 18 สายพันธุ์นี้ไปแล้ว ก็ยังสามารถปลูกข้าวรอบที่ 2 ได้ เพราะรัฐบาลประกาศที่จะรับจำนำข้าว 2 รอบต่อปี และยังมีเวลาส่วนข้าว 18 สายพันธุ์ ที่จะออกมาเชื่อว่ารัฐบาลคงจะได้มีการจับเข้าคู่กับชาวนาเพื่อหาทางออกต่อไป



นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า การระบายข้าวที่มีข่าวความไม่ชอบมาพากล ทางรมว.พาณิชย์ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้ตรวจสอบการระบายข้าวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ตรวจสอบเสร็จสิ้นและส่งผลสรุปให้รมว.พาณิชย์แล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถแถลงผลให้ประชาชนรับทราบได้

นายยุพราช บัวอินทร์ สส.เพชรบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามสดว่า โครงการจำนำข้าว ส่งผลขาดทุนต่อเนื่องมีความไม่โปร่งใสในหลายจุด อยากถามว่ารัฐบาลขาดทุนปีละเท่าไร รัฐบาลได้ระบายข้าวออกจริงๆ ปีละเท่าไร เป็นเงินเท่าไร ส่งเงินคืนคลัง และ ธกส.เท่าไร อีกทั้ง ที่ผ่านมามีคนในรัฐบาลว่าจะมีการปรับลดเพดานการรับจำนำข้าวจาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 1.3 หมื่นบาทต่อตัน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชาวนา

นอกจากนี้ อยากถามว่าเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ซึ่งมีนายยกเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 1 /2556 มีการยกเลิกข้าว 18 สายพันธุ์ที่ชะเข้าโครงการทั้งที่ผ่านมารัฐบาลประกาศจะรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ทำไมถึงหลอกลวงประชาชน แล้วชาวนาที่หว่านข้าว 18 สายพันธุ์ไปแล้วจะทำอย่างไร และจะมีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

## **บาทแข็งจุดส่งออกข้าวไทยลดลง**

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากในขณะนี้เพิ่มความลำบากในการส่งออกข้าวของไทยเพราะปัจจุบันราคาข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่งอยู่แล้วแต่ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ย 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทำให้เสียลูกค้าให้กับประเทศเวียดนาม คาดว่าในปีนี้อาจจะเหลือประมาณ 6,000,000 ตันจากเดิมคาดว่าจะส่งออกได้ 6,500,000-7,000,000 ตัน ซึ่งหากค่าเงินบาทหลุด 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ คงต้องทบทวนอีกครั้ง

ด้าน นายไพบุลย์ พลสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือกล่าวว่าค่าเงินบาทแข็งค่าในขณะนี้ถือว่ารวดเร็วจนเกินไป และทำให้ผู้ส่งออกเกิดความกังวลว่าการส่งออกภาพรวมของไทยในปีนี้อาจไม่ได้ตามเป้าหมาย 8-9 เปอร์เซ็นต์เพราะแค่เพียง 2 เดือนที่ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นอยากให้ภาครัฐออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทให้ชัดเจนกว่านี้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ส่งออกปรับตัวกันอย่างเต็มที่แล้วทั้งการรับประกันความเสี่ยงและหาตลาดใหม่ๆ แต่ห่วงว่าค่าเงินที่แข็งค่าเร็ว และมากกว่าคู่แข่งจะกระทบต่อผู้ส่งออกที่เป็น SME จะทำธุรกิจไม่ไหว ธนาคารพาณิชย์คาดว่า ผลกระทบจากเงินบาทแข็งจะเห็นชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 2 แต่ก็มึธุรกิจที่จะได้รับผลดีจากการแข็งค่าของเงินบาทได้แก่ บริษัทที่กู้เงินในสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทที่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จะมีต้นทุนที่ลดลง

*ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์*

## **หวังระบายข้าวสะดุดจุดส่งออกต่ำ 6 ล้านตัน**

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้รายงานคาดการณ์เงินจากการ ระบายผลผลิตปีการผลิต 2554/55 โดยระบุว่าเดือน ก.พ.2556 มีเงินจากการระบายข้าวสะสม 61,888 ล้านบาท และคาดการณ์ระบายข้าวช่วง มี.ค.-ก.ย.2556 จะมีเงินเข้ามา 149,083 ล้านบาท แบ่งเป็นเดือน มี.ค. 14,113 ล้านบาท, เม.ย. 12,623 ล้านบาท, พ.ค. 13,460 ล้านบาท, มิ.ย. 13,061 ล้านบาท, ก.ค. 11,610 ล้านบาท, ส.ค. 10,901 ล้านบาท และ ก.ย. 11,427 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แสดงความกังวลว่าในช่วงเดือน ต.ค.2555 - มี.ค.2556 เป็นช่วงที่ ธ.ก.ส.ยังไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจของธนาคารมากนัก สามารถนำเงินทุนของธนาคารมาสำรองสำหรับการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้

แต่ในปีบัญชี 2556 คือ เม.ย. - ก.ย.2556 เป็นช่วงที่ ธ.ก.ส. จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งหากเงินที่คาดการณ์ว่าจะได้รับหรือแผนการระบายผลผลิตไม่เป็นไปตามแผน ธ.ก.ส.จะมีเงินทุน

สำรองจ่ายไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการรับจำนำผลิตผล ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งการจัดหาเงินทุนด้วยการให้ ธ.ก.ส.กู้เงิน โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากภาระหนี้ของโครงการที่ ธ.ก.ส. เป็นผู้กู้มีจำนวนมาก การกู้เงินด้วยวิธีนี้มีความยากลำบากขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีแนวโน้มที่การส่งออกข้าวไทยปี 2556 จะลดเหลือ 6 ล้านตัน จากเป้าหมายเดิม 6.5 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบ 16 ปี ทำให้ราคาข้าวไทยต้องปรับขึ้นราคาอีกตันละ 40 เหรียญสหรัฐ จะยิ่งส่งผลให้ราคาข้าวไทยห่างจากราคาข้าวของประเทศคู่แข่งเพิ่มขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## รัฐอ่วมจำนำข้าวส่อทะลัก 7 แสนล.

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2554-11 มี.ค.2556 มีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 32.67 ล้านตัน เงินที่จ่ายให้เกษตรกร 513,652.23 ล้านบาทบวกกับค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าสีแปร ค่าเช่าโกดัง และค่าดอกเบี้ยอีกกว่า 6 หมื่นล้านบาท

ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.นี้ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2556 มีข้าวเปลือกเข้าโครงการ 10.98 ล้านตัน เงินที่จ่ายให้เกษตรกร 176,920.51 ล้านบาทหากมีข้าวเข้าโครงการตามเป้าหมาย 15 ล้านตัน รัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า 7 หมื่นล้านบาท

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2556 ที่จะเริ่มต้นวันที่ 1 เม.ย.นี้ แม้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ประเมินว่าจะมีข้าวเปลือกเข้าโครงการ 7 ล้านตัน ใช้เงิน 1.05 แสนล้านบาท ไม่รวมค่าบริหารจัดการอีก 2 หมื่นล้านบาทแต่หากมีข้าวเปลือกเข้าโครงการ 11-12 ล้านตัน เงินหมุนเวียนจะเพิ่มเป็น 1.65-1.7 แสนล้านบาท

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง 2 ปีการผลิตรัฐบาลต้องใช้เงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 7.5 แสนล้านบาท แต่เงินที่ขายข้าวได้อยู่ที่ 6 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลระบายข้าวไปแล้ว 7 ล้านตัน แบ่งเป็นแบบจืดจืด จำนวน 4.034 ล้านตัน และระบายข้าวภายในประเทศ 4.66 แสนตัน และระบายข้าวให้อีกรต่าง ๆ 2.572 ล้านตัน คิดเป็นเงินรวม 120,637 ล้านบาท

"รายได้ที่ได้มาก็มีการทยอยส่งคืนให้กับ ธ.ก.ส. แต่ยังไม่ครบ โดยจะเป็นการทยอยคืนในกรอบ 9.7 หมื่นล้านบาท" นายณัฐวุฒิ กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## พาณิชย์ยันก.ย.คืนเงินขายข้าว 1.49 แสนล.

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้รายงานคาดการณ์เงินจากการระบายผลผลิตปีการผลิต 2554/55 โดยระบุว่า เดือนก.พ. 2556 มีเงินจากการระบายข้าวสะสม 61,888 ล้านบาท และคาดการณ์ระบายช่วงเดือนมี.ค. 2556-ก.ย. 2556 จะมีเงินจากการระบายข้าวรวมทั้งสิ้น 149,083 ล้านบาท แบ่งเป็น เดือนมี.ค. 14,113 ล้านบาท, เดือนเม.ย. 12,623 ล้านบาท, เดือนพ.ค. 13,460 ล้านบาท, เดือนมิ.ย. 13,061 ล้านบาท, เดือนก.ค. 11,610 ล้านบาท, เดือนส.ค. 10,901 ล้านบาท และ เดือนก.ย. 11,427 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกต ว่า การนำเงินที่ได้จากการระบายผลผลิตของปีการผลิต 2554/55 ไปใช้ในการดำเนินโครงการรับจำนำผลิตผล ปีการผลิต 2555/56 ทำให้เกิดความไม่คล่องตัว ซึ่งควรจะมี

เงินทุนส่วนหนึ่งที่มาพอ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ และในการดำเนินโครงการในปีถัดไป หรือ ปีการผลิต 2556/57 จึงควรกำหนดแผนในลักษณะ ปีที่ 1 รับจำนำ ปีที่ 2 ระบายผลิตผล ปีที่ 3 นำเงินระบายมาใช้ในโครงการ

นอกจากนี้ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แสดงความกังวลว่า ในช่วงเดือนต.ค. 2555-มี.ค. 2556 เป็นช่วงที่ ธ.ก.ส. ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการดำเนินธุรกิจของ ธนาคารมากนัก จึงยังสามารถนำเงินทุนของธนาคารมาสำรอง สำหรับการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้ธ.ก.ส.ที่ เดือนเม.ย.-ก.ย.ใช้เงินสูง

แต่ในปีบัญชี 2556 คือเดือนเม.ย.- ก.ย.2556 เป็นช่วงที่ ธ.ก.ส. จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ของธนาคารจำนวนมาก ซึ่งหากเงินที่คาดการณ์ว่าจะได้รับหรือแผนการระบายผลิตผลไม่เป็นไปตามแผน ทาง ธ. ก.ส. จะมีเงินทุนสำรองจ่าย ไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการรับจำนำผลิตผล ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งการจัดหา เงินทุนด้วยการให้ ธ.ก.ส. กู้เงิน โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากภาระหนี้ ของโครงการที่ ธ.ก.ส. เป็นผู้กู้มีจำนวนมาก การกู้เงินด้วยวิธีนี้มีความยากลำบากขึ้น บาทแข็งทุบส่งออกข้าวเหลือ 6 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มที่การ ส่งออกข้าว ไทยปี 2556 จะลดเหลือ 6 ล้านตัน จาก เป้าหมายที่สมาคมฯคาดการณ์ไว้ 6.5 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกข้าว ได้รับผลกระทบจากปัจจัย เสียหลายด้าน โดยเฉพาะผลกระทบจากค่าเงินบาท ที่ปรับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบ 16 ปี ทำให้ราคาข้าวไทยต้องปรับขึ้นราคาอีกตันละ 40 ดอลลาร์ ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ราคาข้าวไทยห่างจากราคาข้าวของ ประเทศคู่แข่งเพิ่มขึ้น

"อย่างข้าวหอมมะลิราคาสัปดาห์ก่อน อยู่ที่ตันละ 1,197 ดอลลาร์ สัปดาห์นี้ปรับขึ้น มาที่ตันละ 1,237 ดอลลาร์ เนื่องจากค่าเงินแข็งค่าจาก 29.70 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 29.15 บาทต่อดอลลาร์ หากสถานการณ์เป็น อย่างนี้ ต่อไป ไทยอาจจะส่งออกข้าวลดลง" นายชูเกียรติ กล่าว

นอกจากนี้ ตลาดส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกจะกลับมาชะลอตัว จากช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่ประเทศผู้นำเข้าสั่งซื้อข้าว เป็นจำนวนมากแล้ว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ทำให้ช่วงปลายไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 การส่งออกข้าวจะชะลอตัว ปชป.จีแก้ปัญหาตัดสิทธิข้าวระยะสั้น

นพ.วรรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่หารือกับชาวนาซึ่งมีความ กังวลกรณีรัฐตัดสิทธิข้าวอายุต่ำกว่า 110 วันเข้าโครงการ ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนและยังทำให้เกิด ปัญหากับชาวนา ที่เริ่มปลูกข้าวตามฤดูกาล จึงฝากมาถามรัฐบาลว่า ข้าวที่ชาวนาปลูกไปแล้วจะมีแนวทางแก้ปัญหา อย่างไร และขู่ว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเจอกันแน่ เพราะถือว่าหลอกลวงชาวนา

"ได้พูดคุยกับ ชาวนา โรงสี ผู้ประกอบการ เห็นตรงกัน ว่า ปีนี้รัฐบาลถังแตก แต่ปีหน้ารัฐบาลจะมีแตก เพราะจะเกิดปัญหากับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ทั้งเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการรับจำนำ การ ระบายข้าวค้างเก่าออกจากสต็อก เห็นได้จากมาตรการกำหนดสายพันธุ์ข้าว กำหนดโซนนิ่งการปลูกข้าว ซึ่งถือว่าเป็น การจำกัดสิทธิชาวนา"

เขากล่าวว่า ข้าวที่อยู่ในโกดังรัฐบาลจำนวนไม่น้อยมาจากเขมร โดยได้รับรายงานจากประชาชนตาพระยา ว่าข้าวเขมรทะลักเข้ามาจำนวนมาก และปัญหาการส่งออกที่ข้าวไทยส่งออกลำบาก เนื่องจากส่วนต่างราคาอยู่ที่ 150-200 ดอลลาร์ ทำให้ข้าวไทยขายไม่ได้ จีนเลี้ยงกคณะเจรจาซื้อข้าวไทย

นายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำปักกิ่ง กล่าวว่า ในเดือนเม.ย. นี้ ผู้นำ เข้าข้าวจากจีน จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ องค์การตลาด เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อเจรจาซื้อข้าวจากประเทศไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เจรจากับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร เพื่อซื้อข้าวหอมมะลิ แต่ฝ่ายไทยไม่สามารถระบุข้อมูลปริมาณและราคาที่จะส่งมอบได้

เนื่องจากข้าวส่วนใหญ่อยู่ในโกดังของรัฐบาลทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเงินกำลังประสบปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหาร เพราะพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมและคมนาคม ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เพียงพอกับความต้องการ ทางภาครัฐและเอกชน จึงต้องแสวงหาแหล่งขายสินค้าเหล่านี้ โดยให้ความสนใจประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯควรใช้สถานการณ์นี้เป็นโอกาสในการระบายข้าว ออกต่างประเทศด้วย กรมข้าวและกำหนดราคาจำหน่ายตามคุณภาพ

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันที่เกษตรกรยังมีการใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้น เพราะพันธุ์ข้าวในประเทศไม่เพียงพอความต้องการจึงไปซื้อพันธุ์ในแหล่งที่ใกล้พื้นที่ปลูกมากที่สุด ซึ่งไม่สามารถระบุพันธุ์ที่ชัดเจนได้ โดยการรักษาระดับคุณภาพข้าว มี 4 องค์ประกอบ คือ 1.DNA ข้าว พันธุ์กรรมของข้าว 2.การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม 3.สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ 4.วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

เขากล่าวว่า ในการรับจำนำข้าว โดยที่ประชุม กชช.ต้องการจำกัดข้าวคุณภาพต่ำอายุ 110 วัน ซึ่งกรมฯ เคยเสนอให้ควรจะนำมาตรการด้าน ราคามาใช้ ถ้าข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่า 25% ก็ควรกำหนดราคาให้ลดหลั่นลงไปที่มา กรุงเทพมหานคร

## ต้นปรับจำนำข้าว รับแผนจัดโซนนิ่ง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างราคาปรับจำนำข้าวประจำปี 2557 ซึ่งได้หารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา และที่ประชุมเห็นว่าน่าจะมีการปรับราคาปรับจำนำใหม่เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า คุณภาพข้าวนาปรังต่ำกว่าข้าวนาปี เนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้น ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ จะมีการกำหนดโซนนิ่งการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดใหม่โดยรัฐจะให้สิทธิประโยชน์สนับสนุน หากเกษตรกรไม่ทำตามก็จะไม่ได้รับการอุดหนุนอีกต่อไป โดยการปรับราคาปรับจำนำจะทำควบคู่กับการทำโซนนิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล โดยแผนโซนนิ่งทั้งหมดจะสรุปได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนความคืบหน้าการระบายข้าวในสต็อกนั้น ขณะนี้รัฐบาลจากประเทศต่างๆ มีความสนใจที่จะซื้อข้าวจากไทยอย่างมาก เช่น รัฐบาลเกาหลีใต้ แสดงความสนใจจะซื้อข้าวขาว และข้าวหอมมะลิรวมกว่า 1 ล้านตัน จึงมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไปดำเนินการเจรจาซื้อขายซึ่งจะเน้นขายแบบบรรจุเป็นถุงขนาด 10-20 กก. หรือขนาดเล็ก แทนการส่งออกเป็นกระสอบใหญ่ๆ อีกทั้งยังมีจีน แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ที่แสดงความสนใจซื้อข้าวจากไทย รวมทั้งไนจีเรียที่นำเข้าข้าวไทยมากที่สุดปีละกว่า 1 ล้านตันก็สนใจนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

นายบุญทรง กล่าวถึงแผนการก่อสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวให้ได้นานและมีคุณภาพดีว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ อคส. อ.ต.ก. กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ศึกษารูปแบบการลงทุน โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐแต่จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนินการเพื่อความคล่องตัว โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางและผู้นำด้านความมั่นคงทางอาหาร ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะต้องมาใช้บริการเพื่อเก็บรักษาข้าว ส่วนที่ทางคิวเวตได้ให้เงินมา 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ (ACD) และให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอทีบี) บริหารเงินให้ นั้น ไทยมีแผนจะขอใช้เงินดังกล่าวเพื่อสร้างไซโลในสถานที่ต่างๆ ขนาดความจุโดยรวมของประเทศประมาณ 3-4 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้

ที่มา คมชัดลึก

## สศก.คาดมีผลผลิตข้าวนาปรัง 9.9 ล้านตัน

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีนโยบายให้จัดทำโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในการจัดทำโครงการจะต้องจัดทำข้อมูลก่อนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้ สศก. พยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด



งบประมาณสำหรับการดำเนินงานในโครงการรับจำนำ และนำผลพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ มาใช้เป็นค่ากลางในการรับจำนำผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบเอาไว้ตรวจสอบปริมาณผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรในรายที่มีปริมาณผลผลิตข้าวที่มากผิดปกติ

ในการนี้ สศก. โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้พยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2555/56 รอบที่ 1 ประมาณ 25.9 ล้านตัน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เห็นชอบผลผลิตข้าวที่จะเข้าโครงการรับจำนำรอบที่ 1 ทั้งสิ้น 15 ล้านตัน ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว และผลพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2555/56 รอบที่ 2 ประมาณ 9.9 ล้านตัน (พยากรณ์ ณ เดือนมีนาคม 2556) และคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เห็นชอบผลผลิตข้าวที่จะเข้าโครงการรับจำนำทั้งสิ้น 7 ล้านตัน โดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กันยายน 2556

[ที่มา โปสเตอร์ทูเดย์](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-21 มี.ค. 2556 มีจำนวน 353,440 ตัน มูลค่า 155.159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 21 มี.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 1.098 ล้านตัน มูลค่า 486.378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 23.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 887,768 ตัน มูลค่า 441.376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหารได้ยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) สำหรับข้าวขาว 5% แล้ว (เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เคยกำหนดไว้ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพื่อให้การส่งออกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ให้ผู้ส่งออกพิจารณาตามความเหมาะสม ขณะที่วงการค้าคาดว่า ราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งจะทำให้การส่งออกดีขึ้น

สถานการณ์ราคาข้าวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ฟิลิปปินส์จะกลับเข้าสู่ตลาดเพื่อซื้อข้าวอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ราคาข้าวของอินเดีย อยู่ในช่วง 390-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

## พม่า

สมาคมชาวนาพม่า (The Myanmar Farmers Association) ระบุว่า คณะกรรมการกำกับนโยบายสำรองข้าวแห่งชาติ (National Rice Reserves Supervisory Committee) และบริษัท MAPCO (Myanmar Agribusiness Public Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนของพม่าที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 จะเริ่มรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือน เม.ย. นี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศไม่ให้ตกต่ำลง ทั้งนี้หากเกษตรกรขายข้าวในตลาดได้ในราคาที่ต่ำ พวกเขาสามารถร้องขอให้สมาคมชาวนาพม่าเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการขายข้าวให้แก่หน่วยงานของรัฐได้

[ที่มา Riceonline.com](#)

## อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprises Minister) กล่าวว่า ในปีนี้ อินโดนีเซีย อาจจะไม่ต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เนื่องจากคาดว่าเกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ ทั้งนี้เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา สต็อกข้าวในคลังขององค์การสำรองอาหารแห่งชาติ หรือ Bulog มีจำนวนสต็อกคงเหลือประมาณ 2.5 ล้านตัน และคาดว่าในปีนี้จะสามารถจัดหาจากเกษตรกรได้อีกประมาณ 3.5 ล้านตัน ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวในปีนี้ โดยในปี 2012 ที่ผ่านมา Bulog สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 2.6 ล้านตัน

นาย Tunggul Iman Panudju ผู้อำนวยการกรมการพัฒนาและการจัดการที่ดิน (Director of land development and management) ของกระทรวงเกษตร ระบุว่าในปีนี้อัตราผลผลิตข้าวส่วนเกินของอินโดนีเซียจะมีจำนวน 8.1-8.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา พร้อมทั้งได้ร้องขอให้ Bulog หยุดนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในปีนี้อัน และหันมาใช้วิธีการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศเพื่อเก็บสต็อกแทนการนำเข้า

เมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 6.8 ล้านตัน และได้ตั้งเป้าว่าในปี 2014 จะมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 10 ล้านตัน เนื่องจากทางการได้มีการพัฒนาการใช้เทคนิคการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสภาพอากาศก็เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากกว่าปีก่อนๆ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

สำนักงานศุลกากรของจีน (Customs General Administration: CGA) รายงานว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 424,400 ตัน เพิ่มขึ้น 318% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา โดยในเดือน ม.ค. มีการนำเข้าจำนวน 304,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 733% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา) และในเดือน ก.พ. นำเข้าจำนวน 120,400 ตัน (เพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา)

ในส่วนของการส่งออกนั้น ในช่วง 2 เดือนแรกมีจำนวน 101,300 ตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา โดยในเดือน ก.พ. มีการส่งออกจำนวน 63,100 ตัน (เพิ่มขึ้น 186% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) จะจัดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) 2 ครั้ง โดยในวันที่ 2 เม.ย. นี้ จะประมูลซื้อข้าวจำนวน 41,682 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. โดยกำหนดซื้อข้าวกล้องเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 15,556 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 9,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลางจากออสเตรเลียจำนวน 5,126 ตัน และข้าวกล้องและข้าวสารเมล็ดสั้นและเมล็ดกลางในส่วนของ global quota (GQ) จำนวน 12,000 ตัน

ส่วนในวันที่ 8 เม.ย. นี้ จะประมูลซื้อข้าวจำนวน 67,400 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. โดยกำหนดซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 9,062 ตัน ข้าวกล้องเมล็ดกลางจากออสเตรเลียจำนวน 4,338 ตัน และข้าวกล้องและข้าวสารเมล็ดสั้นจากจีนจำนวน 48,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดสั้นและเมล็ดกลางในส่วนของ Global quota (GQ) จำนวน 6,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

วงการค้าคาดว่าในปีนี้อินเดียจะส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ที่ 10.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิตถัดไปที่จะเริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. นี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 110 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

คณะรัฐมนตรีของอินเดียได้ผ่านกฎหมายความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งมีแผนที่จะอุดหนุนราคาอาหารสำหรับประชากร 2 ใน 3 ของประเทศ โดยกำหนดให้อาหารเป็นสิทธิตามกฎหมายและจัดสรรเมล็ดพืชเพื่อการบริโภคจำนวน 5 กิโลกรัม ในอัตราคงที่ทุกเดือน ให้กับประชากรที่มีฐานะยากจนประมาณ 800 ล้านคนทั่วประเทศ รวมทั้งตั้งเป้าให้การอุดหนุนราคาจำหน่ายพืชอาหารได้แก่ข้าว ข้าวสาลี และข้าวฟ่าง ให้ขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 3, 2 และ 1 รูปี (ประมาณ 1.50 บาท, 1 บาท และ 50 สตางค์ ตามลำดับ) ให้กับประชากรประมาณ 3 ใน 4 ของประเทศ ซึ่งจะใช้งบประมาณของรัฐในการอุดหนุนราคาประมาณปีละ 1.3 ล้านล้านรูปี (ประมาณ 650,000 ล้านบาท)

กฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการปรับแก้ไขกว่า 55 ครั้ง ตั้งแต่มีการเสนอร่างกฎหมายครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2554 และในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีการปฏิรูปกฎหมายโรงงานน้ำตาล เสนอให้ยุติกลไกการปล่อยและกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นระบบ โดยกำหนดให้โรงงานน้ำตาลจำหน่ายผลผลิต 10% แก่ภาครัฐในราคาที่ต่ำเป็นพิเศษอีกด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## รัสเซีย

ทางการรัสเซียได้ประกาศ Notification G/SPS/N/RUS/11 ผ่านองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าสินค้าข้าวเปลือก ข้าวที่ผ่านการสี และถั่วลิสงจากอินเดีย และจากประเทศที่สามที่ส่งมาจากผู้ผลิตในอินเดีย เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนแมลง *Trogoderma granarium* หรือ "ตัวงอธัญ" ที่อยู่ในรายชื่อต้องห้ามนำเข้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ส่งออกผลิตผลจากพืชไปยังต่างประเทศ ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบโรค แมลง และสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ โดยประสานงานหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร ในการตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อไม่ให้สินค้าถูกสั่งห้ามนำเข้า ทำลาย หรือตีกลับ ซึ่งเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสส่งออกของสินค้าเกษตรไทยดังเช่นกรณีของอินเดียข้างต้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)